

Số: 21/BC- UBND

Hương Khê, ngày 11 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Thực hiện Văn bản số 215/UBND-TH₁ ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019 như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện THTK, CLP:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về THTK, CLP:

Năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Trong đó quan tâm, chú trọng việc học tập, triển khai thực hiện Luật THTK, CLP; Luật phòng chống tham nhũng; Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo; các Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của tỉnh ban hành.

Công tác tuyên truyền về THTK, CLP được triển khai kịp thời bằng nhiều hình thức như: trên cổng thông tin điện tử, phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh của huyện; thường xuyên cập nhật các văn bản mới về chủ trương, chính sách, pháp luật về THTK, CLP, PCTN để gửi qua địa chỉ IO cho từng cán bộ, công chức, viên chức của huyện và thông qua vào các buổi chào cờ đầu tháng.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện:

Bám sát Chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chương trình, Kế hoạch của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, UBND huyện đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tại Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 13/02/2019; Văn bản số 47/KH-UBND ngày 24/4/2019 kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Văn bản số 125/KH-UBND ngày 11/11/2019 kế hoạch thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện Hương Khê.

II. Tình hình, kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí:

1. Kết quả THTK, CLP cụ thể trong các lĩnh vực:

- a) THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:
- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

Trên cơ sở các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định của Trung ương, Tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về việc sử dụng kinh phí thường xuyên cho các

khoản mục về chế độ công vụ cơ quan, quy định sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại, hội nghị, tiếp khách,... đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và dự toán, quyết toán tài chính của đơn vị theo đúng quy định.

- Việc thực hiện quy định, quy trình công khai dự toán, quyết toán NSNN:

Trong năm 2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 và thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử huyện.

b) THPT, CLP trong lập, thẩm định dự toán, quyết toán, quản lý, quản lý sử dụng kinh phí NSNN:

Căn cứ vào các quy định hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo và thực hiện quy định của Luật ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí NSNN.

Công tác xây dựng và giao dự toán NSNN đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện cùng với yêu cầu chi tiêu công đảm bảo chặt chẽ hiệu quả, sát với khả năng ngân sách và nhiệm vụ, hoạt động của các đơn vị; Đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 3 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; Dự phòng ngân sách được quản lý, sử dụng một cách chặt chẽ, chi đúng quy định của Luật NSNN.

+ Trong quản lý thu NSNN: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp Chi cục thuế bám sát tình hình thực tế, chủ động có những giải pháp kịp thời trong chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN được HĐND tỉnh giao. Triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách; thường xuyên kiểm tra kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu kịp thời vào NSNN

+ Trong quản lý chi NSNN: UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện dự toán ngân sách theo Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2019. Đồng thời thực hiện ngay từ đầu năm việc xác định và giao dự toán tiết kiệm chi thường xuyên 10% kinh phí (trừ các khoản lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2019. Trong năm 2019, các đơn vị dự toán ngân sách trên địa bàn huyện đã thực hiện tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ số tiền 5.116 triệu đồng.

+ Đối với việc quản lý và sử dụng kinh phí chương trình MTQG: Các nguồn kinh phí được phân bổ, cấp phát và giải ngân kinh phí kịp thời, thanh quyết toán đúng nội dung và định mức quy định.

Quản lý và sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu theo đúng đối tượng, đảm bảo tiên độ, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng

Chính phủ, trong đó không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản tại các xã tham gia xây dựng nông thôn mới.

Triển khai có hiệu quả Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đầu tư đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020; Quyết định 32/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số nội dung đối với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của chính phủ; Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

c. THPT, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc:

Việc mua sắm tài sản, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể:

+ Mua sắm thiết bị, máy móc của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn đảm bảo định mức, số lượng, đơn giá theo đúng quy định tại Quyết định 50/2017/QĐ-TTg.

+ Thực hiện nghiêm túc việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

+ Các tài sản mua sắm được đưa vào sổ theo dõi tài sản của từng đơn vị, khi xảy ra hiện tượng hư hỏng, đối tượng được giao quản lý tài sản có trách nhiệm báo cáo thủ trưởng đơn vị để tiến hành lập biên bản kiểm tra hiện trạng tài sản và đưa ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Hàng năm, các đơn vị đều thực hiện kiểm kê, đánh số tài sản.

+ Thực hiện mua sắm, quản lý và sử dụng xe ô tô của các đơn vị trên địa bàn đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị có phương tiện đi lại đều ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện một cách có hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu.

d. THPT, CLP trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã, thị trấn và chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của TTCP về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTG ngày 27/12/2013 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ

động xây dựng cơ bản ở địa phương, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường quản lý và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Thông qua công tác đấu thầu đã lựa chọn được các nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực thực hiện dự án, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện, giảm chi phí đầu tư.

Công tác quản lý, bố trí vốn đầu tư được triển khai kịp thời, đảm bảo theo nguyên tắc: Tập trung thanh toán nợ XDCB, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành các năm trước và hoàn thành trong năm kế hoạch để đưa vào khai thác sử dụng, tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công.

Năm 2019, triển khai thực hiện 156 công trình, dự án đã được đầu tư và đề xuất lập dự án đầu tư, trong đó có 27 công trình chuyển tiếp, với tổng mức đầu tư 1.067 tỷ đồng; 44 công trình khởi công mới, với tổng mức đầu tư 1.225 tỷ đồng, trong đó 06 công trình chuẩn bị đầu tư (được bố trí nguồn trong năm 2019): 797 tỷ đồng; 41 công trình trả nợ với tổng mức đầu tư 394 tỷ đồng.

Công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành của các dự án được đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tài chính, hạn chế tối đa tình trạng thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trong năm 2019 đã phê duyệt quyết toán 49 dự án và hạng mục công trình hoàn thành với tổng giá trị quyết toán 43,6 tỷ đồng, giá trị thẩm ra, phê duyệt quyết toán giảm so với dự toán được duyệt 6,2 tỷ đồng.

e. THPTK trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

UBND huyện thường xuyên kiểm tra công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, theo dõi thái độ, phong cách ứng xử của mỗi cán bộ công chức thường xuyên, đặc biệt là bộ phận một cửa.

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng quy trình bổ nhiệm tuyển dụng, luân chuyển, tiếp nhận cán bộ theo nhu cầu của công việc, cơ cấu chức danh, năng lực công tác, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, sự tin nhiệm và đồng tình cao của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã có nhiều nỗ lực trong triển khai và đạt được những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách về thủ tục hành chính. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng đi vào nề nếp, Trung tâm hành chính công huyện được thành lập trên cơ sở nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, phòng làm việc Trung tâm giao dịch một cửa điện tử huyện, điều động công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định hiện hành của Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức một cách hiệu quả.

f. THPTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên:

- Trong quản lý đất đai: Đã thực hiện đảm bảo theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng quy định, tiết kiệm có hiệu quả.

- Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tiếp tục thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020; trong năm 2019, xử lý 58 vụ vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên với số tiền 156,5 triệu đồng.

g. THPTK, CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân.

Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành và các xã, thị trấn tuyên truyền vận động Nhân dân đẩy mạnh thực hiện “ Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần thực hiện tốt công tác THPTK, CLP.

Tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa.

2. Tình hình, kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến THPTK, CLP, kết quả xử lý vi phạm, lãng phí đã phát hiện.

a) Kết quả phát hiện, xử hành vi lãng phí qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương, đơn vị.

Trong năm 2019 chưa phát hiện tổ chức, cá nhân nào có hành vi lãng phí.

b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc lãng phí qua hoạt động thanh tra: Không có.

c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý lãng phí, tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có.

đ) Kết quả rà soát, phát hiện lãng phí qua các hoạt động khác: Không có.

3. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, THPTK, chống lãng phí.

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra:

- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra: Trong năm 2019 thanh tra huyện đã tiến hành 06 cuộc, gồm:

- Tổng số cuộc đã ban hành kết luận: 03 cuộc.

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra:

- Số đơn vị có vi phạm/số đơn vị được thanh tra, kiểm tra: 02.

- Những vi phạm chủ yếu chủ yếu phát hiện qua thanh tra thuộc lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

Số tiền được phát hiện có vi phạm: 902.970.000 đồng.

Kiến nghị xử lý vi phạm:

+ Xử lý về kinh tế:

Thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền: 817.052.000 đồng;

Cắt giảm số tiền 85.918.000 đồng.

+ Xử lý trách nhiệm: Kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan đến sai phạm.

- Kết quả thực hiện: Xử lý về tiền: Đã thu hồi số tiền 23.934.000 đồng.

Sau khi ban hành kết luận các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế theo kết luận thanh tra.

UBND huyện Hương Khê báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT, TC-KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Huân